

## (สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกา  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงยุติธรรม  
เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ของกระทรวงยุติธรรม

ด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือ  
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย  
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด โดยก่อนดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกา  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง วางแผนกำลังคนที่ต้องการสำหรับ  
ตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป และกำหนดจำนวนคนที่ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การกฤษฎีกา พร้อมทั้งให้ส่วนราชการประกาศจำนวนคนที่ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ทราบ  
เป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เห็นชอบกำหนดจำนวนคนที่ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
อำนวยการของกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๓ คน ต่อ ๑ ตำแหน่งว่าง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมติ อ.ก.พ.  
กระทรวงยุติธรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศการกำหนดจำนวนคน  
ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกา ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (กลุ่มตำแหน่ง  
อำนวยการทั่วไป) กำหนดให้มีจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาได้ไม่เกิน ๙ คน
๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกา ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (กลุ่มตำแหน่ง  
อำนวยการเฉพาะทาง : เฉพาะด้านนิติการ) กำหนดให้มีจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกา  
ได้ไม่เกิน ๓ คน

๓. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป) กำหนดให้มีจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองได้ไม่เกิน ๑๕ คน

ทั้งนี้ รายละเอียดบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม ปรากฏตามแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง  


(นายกฤตพงศ์ เขยชม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กฤตพงศ์ คัด/ทาน

รายละเอียดตำแหน่งที่เป็นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนาจการของกระทรวงยุติธรรม  
ที่ว่างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

➤ **กลุ่มตำแหน่งอำนาจการทั่วไป**

ประเภทอำนาจการ / ตำแหน่ง	จำนวนตำแหน่ง ที่ว่าง	* จำนวนคน ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรอง
<b>ระดับต้น</b> - ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - เลขาธิการกรม กรมราชทัณฑ์ - เลขาธิการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๓	๙
<b>ระดับสูง</b> - หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ - เลขาธิการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ - ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม	๕	๑๕

➤ **กลุ่มตำแหน่งอำนาจการเฉพาะทาง**

ประเภทอำนาจการ / ตำแหน่ง	จำนวนตำแหน่ง ที่ว่าง	* จำนวนคน ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรอง
<b>ระดับต้น</b> - ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านนิติการ) กรมราชทัณฑ์	๑	๓

**หมายเหตุ**

\* กรณีที่มีผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็ให้มีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้